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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2565 
วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. 

ระบบ Zoom Meeting 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. รศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายก 
๓. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
๔. นางดาวดล จันทรประทิน นายทะเบียน 
๕. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๖. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 
๗. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๘. นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 

๙. นายณรงค์ศักดิ์  ยอดแก้ว กรรมการ 
๑๐. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ กรรมการ 
๑๒. นายวิรัช    ขวัญชื่น กรรมการ 
๑๓. นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
๑๔. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 

๑๕. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๖. นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 

๑๗. นายสมนึก นิลโอภา กรรมการ 

๑๘. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
๑๙. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางทัศนีย์ ดำด้วง ประชาสัมพันธ์ 
2. นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 

3. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

4. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

5. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

6. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

7. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 



 
 

8. นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

9. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 

10. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 

11. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 

12. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

13. นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

14. นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 

15. นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ กรรมการและเหรัญญิก 

 
ผู้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวอัมพิกา        ทองคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ประธานการประชุม ฝากให้กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าดูสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสมาคม

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอปรับ-ลดพ้ืนที่การก่อสร้างให้เหมาะสม
แก่การใช้งานในอนาคต 

- แจ้งการเซ็นสัญญาว่าจ้างการจัดงานสงขลามาราธอน 2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
พร้อมสำหรับการดำเนินเตรียมการจัดงานตามกำหนดการที่วางไว้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 
2565     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมรับทราบ
การดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ ในขั้นตอนงวดงานที่ 5 -6 การทำการเทคานหลังคา พร้อมเก็บ
รายละเอียดงานหลังและเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุง และได้ดำเนินงานในงวดที่ 7 การก่ออิฐ ควบคู่ไปด้วยกัน 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน  ประธานการประชุม ฝากให้กรรมการบริหาร
สมาคมฯ เข้าชมสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสนอปรับ-ลดพ้ืนที่การก่อสร้างให้เหมาะสมแก่การใช้งานในอนาคต นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่าจากการพูดคุย
ครั้งก่อน มีจุดที่สามารถชะลอการก่อสร้างคือ บ่อน้ำหน้าอาคารและพ้ืนที่ด้านหลังที่จะใช้เป็นพ้ืนที่สวนสำหรับร้านค้า 
เนื่องจากหากดำเนินก่อสร้างไปในทันทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาเพ่ิมขึ้นตามมา โดยในส่วนดังกล่าวนั้น 
แนะนำให้มีการปรับพื้นที่เตรียมไว้ก่อนในเบื้องต้น ประธานฝากเลขาฯประสานกรรมการเข้าพ้ืนที่ และนำข้อมูลมาเสนอ
ที่ประชุมในครั้งถัดไป  

  3.3 รายงานผลการดำเนินงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
         ตามที่มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2022” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 
28 สิงหาคม 2565 นั้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้เป็นตัวแทนลงนามสัญญาจ้าง บริษัท สปีดเวลย์ ออแกไนเซอร์ จำกัด เพ่ือจัดงานสงขลามาราธอน 
2022 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,723,430  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
   ทั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้สำรองจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 (20% ของค่าจ้างทั้งหมด)             
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,686 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดำเนิน
ดังต่อไปนี้ 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

  และในส่วนของโลโก้ประจำงานสงขลามาราธอน ถ้วย เหรียญ และเสื้อ นายณรงค์ศักดิ์ ยอดแก้ว 
ประธานฝ่ายประชามสัมพันธ์ ได้มีการออกแบบไว้เบื้องต้นแล้ว และจะนำเสนอแก่ ออแกไนเพ่ือจัดทำตัวอย่าง และใช้
ในการประชาสัมพันธ์งานสงขลามาราธอน 2022 ในลำดับต่อไป  



 
 

 
โลโก้หลักงานสงขลามาราธอน 

 
 
 

 
 

ตัวอย่าง ถ้วยรางวัล 
 



 
 

 
 

ตัวอย่าง เหรียญรางวัล 



 
 

 



 
 

 
ตัวอย่าง เสื้อว่ิง 

 
 
 
 



 
 

 

 
ตัวอย่าง เสื้อ Finisher 

 
 



 
 

 
ตัวอย่าง เสื้อกรรมการ 



 
 

 
ตัวอย่าง เสื้อ Staff 

 
มติที่ประชุม นายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้มีการจัดทำข้อมูลสำหรับการนำเสนอแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้
นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ ที่ประชุมเห็นชอบด้วย และผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี  เสนอให้ตรวจสอบ
ราคาค่าสมัครในแต่ละระยะให้เหมาะ โดยพิจารณาจากโครงการวิ่งของจังหวัดใกล้เคียง และควรมีการจัดโปรโมชั่น
สำหรับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาในช่วงเปิดรับสมัครช่วงแรกเริ่ม นายสมนึก นิลโอภา แจ้งว่าราคาตามที่ตั้งไว้เหมาะสมแล้ว 
และเห็นด้วยข้อเสนอของผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี 
   นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา แจ้งว่ามีนักวิ่งหลายท่านจากรายการวิ่งเมื่อปี 2021 แจ้งว่า ระยะทางวิ่ง
บางระยะมีระยะทางเกินจากระยะที่แจ้งไว้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าหากมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางจะต้องทำการตรวจวัด
เส้นทางใหม่ ดังนั้นจึงเสนอให้คงตามเส้นทางเดิมตามหนังสือรับรองที่ได้รับจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และนาย
สมนึก นิลโอภา เห็นด้วยในการให้คงเส้นทางเดิม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักวิ่ง และให้รอปรับเปลี่ยนเส้นทางเมื่อหนังสือ
รับรองหมดอายุในอีก 3 ปีข้างหน้า 
  ในส่วนของเสื้อวิ่ง ทางออแกไนเสนอให้นำโลโก้ผู้สนับสนุนออก นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา เสนอให้ใส่
ข้อความ “Songkhla Sport Citi” แทน ที่ประชุมเห็นชอบด้วย และให้ฝ่ายออกแบบปรับแก้ไขตามข้อเสนอนี้ และใน
ส่วนของถ้วย และเหรียญรางวัล นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ขอให้ทางออแกไนตรวจสอบเรื่องของ ขนาด และสีให้ตรงการ
ประกาศ ทางออแกไนแจ้งว่าเหรียญรางวัล อยู่ระหว่างการปรับแก้และส่งโรงงานเพื่อสร้างบล็อกตัวอย่าง 
  การเปิดรับสมัคร ตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้
เลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีตัวอย่างเสื้อ เหรียญ และถ้วยรางวัล รอให้ทุกอย่างพร้อมจึงประกาศรับสมัคร ทาง
ฝ่ายเลขาฯ เสนอให้เปิดรับสมัครตามกำหนดการเดิม และถยอยลงข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจนักวิ่ง ที่ประชุม
เห็นชอบตามนี้ และขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการเปิดรับสมัครตามกำหนดการเดิม และในส่วนของการรับ
เสื้อ รับ BIB ยังยืนยัยรูปแบบการรับแบบเดิมคือ ให้ตัวจริงรับเองเท่านั้น ไม่มีการรับแทน อนุโลมให้เฉพาะระยะ 5 
กิโลเมตรที่สามารถให้ผู้อ่ืนรับแทนได้ แต่ไม่ต้องมีการประกาศแจ้งเป้นลายลักษณ์อักษร  
 
   



 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 
ในช่วงเดือน กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ยกมา         1,004,973.27  

รายรับ    

 ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ (354 x 200)            70,800.00   

 ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน (17 x 200)              3,400.00   

 ค่าสมัครวิ่งงานสงขลามาราธอน 2021 งวดที่ 3        1,060,700.00   

 เงินสนับสนุนงานสงขลามาราธอน - จังหวัดสงขลา       3,000,000.00   

 เงินสนับสนุนงานสงขลามาราธอน - อบจ.สงขลา          500,000.00   

 ส่วนแบ่งการขายภาพงานสงขลามาราธอน 2021            13,239.00   

 รายได้จากการขายเสื้อว่ิง 500.00       4,648,639.00  
 
 
 

  



 
 

รายจ่าย 
 คืนเงินยืม - กรรมการ (งานสงขลามาราธอน 2021)       1,000,000.00   

 เงินยืม - จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน          109,570.00   

 เงินยืม - ค่ามัดจำงานสงขลามาราธอน 2022       1,144,686.00   

 ค่าออแกไนเซอร์งวดที่ 4/2564          450,588.00   

 ค่าบริการการรับสมัคร งวดที่ 3/2564            62,955.06   

 ค่าก่อสร้างสมาคมฯ งวดที่ 5.1          773,000.00   

 จ่ายเงินสมทบของนายจ้างรายป ี                 718.00   

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร-ขอหนังสือยืนยันยอด                 100.00   

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม              5,600.00   

 ค่าของที่ระลึก-พี่ประมวล              1,000.00   

 ค่าพวงหรีดและสวดอภิธรรม – คณุพ่อ อ.สุธิกาญจน ์              3,000.00   

 ค่าโทรศัพท์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565              1,782.00   

 วัสดุสำนักงาน              5,240.00   

 ค่าส่งไปรษณีย ์                 417.00   

 เงินเดือนและเงินประกันสังคม เดอืนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565            63,000.00  3,621,656.06  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565        2,031,956.21  

 สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทยีส่ิบเอ็ดสตางค์   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 3 (1/2565) และโครงการเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน ครั้งที่ 1  ระหว่าง
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -  
เลิกประชุมเวลา  15.30 น.                   
                          
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองคำ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


